

Hơn một năm nay, gia đình ông Phan Văn Lai, thôn An Tiêm 1, xã Thủy Dân không còn lo lắng về nhà ở mỗi khi mưa nắng, gió bão bởi căn nhà cấp 4 dột nát gia đình ông sử dụng nhiều năm qua đã được thay thế bằng ngôi nhà mái bằng khang trang do Ủy ban MTTQ huyện Thái Thụy và đồng họ, nhân dân hỗ trợ. Ông Lai xúc động cho biết: Trước đây gia đình tôi sinh sống trong căn nhà cấp 4 dột nát, rộng chưa đầy 30m<sup>2</sup>. Những hôm trời nắng còn có thể cố chịu được nóng bức nhưng mưa, bão thì rất khổ vì mái nhà bị dột. Nhà tôi chỉ có hai ông bà già không còn khả năng lao động, thường xuyên đau ốm, lại phải nuôi thêm đứa cháu nhỏ mới coi nên hết sức khó khăn, không có khả năng xây nhà mới. Tuy nhiên, gia đình tôi được hỗ trợ 30 triệu đồng từ quỹ vì người nghèo của huyện và 28 triệu đồng từ đồng họ và nhân dân để xây dựng ngôi nhà mới vào đầu năm 2017. Tôi rất cảm ơn sự quan tâm của nhà nước, anh em họ hàng và nhân dân đã hỗ trợ để xây nhà mới và có cuộc sống ổn định hơn.

Theo ông Nguyễn Như Quang, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thái Thụy: Những năm qua, huyện Thái Thụy đã có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực chăm lo cho người nghèo. Ủy ban MTTQ huyện luôn xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tích cực vận động, quản lý, sử dụng quỹ vì người nghèo hiệu quả. Trên cơ sở

## THÁI THỤY Chăm lo cho người nghèo

*Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, huyện Thái Thụy đã hỗ trợ nhiều hộ nghèo về nhà ở, tư liệu sản xuất..., qua đó không chỉ giúp họ từng bước thoát nghèo mà còn góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.*



Ủy ban MTTQ huyện Thái Thụy hỗ trợ kinh phí cho hộ nghèo xây dựng nhà mới tại xã Thái Thành.

điều tra, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo, Ủy ban MTTQ huyện thẩm định, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo bằng các hình thức hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ sinh kế, vốn, giống, tư liệu sản xuất, khám

chữa bệnh, thăm và tặng quà dịp tết...

Để phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” đạt hiệu quả cao, MTTQ, ban vận động quỹ vì người nghèo

các cấp trong huyện và các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đặc biệt là trong tháng cao điểm vì người nghèo. Mục đích nhằm nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân,

TRẦN TUẤN

Những ngày này, đến Trường Tiểu học An Ninh, chúng tôi cảm nhận rõ cô và trò nhà trường đang nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học thông qua phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, tạo khí thế sôi nổi trong nhà trường. Ban giám hiệu nhà trường đã quán triệt tập thể giáo viên không ngừng đổi mới phương pháp, áp dụng công nghệ thông tin vào quá trình giảng dạy, quan tâm tới từng đối tượng học sinh, với phương châm “Dạy tốt, học tốt, chất lượng thật” để các em chủ động trong lĩnh hội kiến thức, tránh tình trạng học thụ động, áp đặt. Năm học 2017 - 2018, Trường Tiểu học An Ninh được tặng cờ dẫn đầu khối tiểu học trong huyện, được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen. Trường có 35 cán bộ, giáo viên và 627 học sinh. Tỷ lệ học sinh đạt năng lực chiếm trên 92%, về kiến thức kỹ năng: hoàn thành tốt đạt trên 82%, 151 em đạt giải môn Toán, Tiếng Anh trên mạng cấp trường.

Theo thầy giáo Trần Chí Bắc, Hiệu trưởng Trường THCS Đông Xuyên, mỗi giáo viên luôn ý thức cao trước đồng nghiệp và học sinh trong việc tu dưỡng đạo đức, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, tập trung vào việc đổi mới phương pháp giảng dạy, phát huy tính sáng tạo trong truyền đạt bài giảng, viết sáng kiến kinh nghiệm. Nhà trường cũng đã triển khai nhiều biện pháp thiết thực để thúc đẩy phong trào “Học tốt”, tạo khí thế thi đua cho học sinh ở các khối,

## NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TIỀN HẢI Thi đua “Hai tốt”



Cô và trò Trường Tiểu học Nam Trung (Tiền Hải).

khuyến khích học sinh phát huy tính sáng tạo trong học tập, rèn luyện. Từ những giải pháp thiết thực, vừa qua, Trường THCS Đông Xuyên vươn lên xếp top đầu trên 30 trường THCS trong huyện.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học, bên cạnh việc phát huy vai trò của cán bộ,

giáo viên và học sinh, ngay từ những ngày đầu của năm học, các nhà trường đã phát động sâu rộng phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các cuộc vận động của ngành như: “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức,

tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”... Năm học qua, quy mô các cấp học, bậc học toàn huyện được giữ vững và phát triển. Bạc mằm non: 98,1% nhóm nhà trẻ, 100% lớp mẫu giáo học đúng độ tuổi, 100% số nhóm lớp đạt loại tốt và khá. Bạc tiểu học: năng lực tốt đạt

trên 62%. Khối THCS tỷ lệ học sinh khá, giỏi đạt trên 68%. Nguồn lực phát triển cơ sở hạ tầng ở các nhà trường được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm đầu tư. Công tác huy động và duy trì số lượng học sinh đến trường ổn định. Tổ chức dạy - học và các hoạt động giáo dục được các nhà trường thực hiện tích cực, hiệu quả. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi luôn được quan tâm, đạt kết quả đáng khích lệ. Để tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Hai tốt”, năm học 2018 - 2019, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tiền Hải đã đề ra những giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Trong đó, khuyến khích, thúc đẩy đội ngũ cán bộ, giáo viên các bậc học nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng sư phạm, nhất là đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá ở các cấp học, góp phần nâng cao hiệu quả giờ lên lớp cũng như chất lượng dạy học. Chú trọng xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay.

MANH THẮNG

## Điều lệ tổ chức và hoạt động của quỹ hỗ trợ phát triển du lịch



(chinhphu.vn) Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập, phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của quỹ hỗ trợ phát triển du lịch.

Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động theo mô hình công ty TNHH một thành viên, nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là đại diện chủ sở hữu.

Chức năng, nhiệm vụ của quỹ là xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí tổ chức triển khai hoạt động xúc tiến du lịch và hỗ trợ các hoạt động phát triển du lịch theo quy định của Luật Du lịch, phù hợp với chiến lược và quy hoạch phát triển du lịch Việt Nam.

Quản lý, sử dụng các nguồn ngân sách nhà nước cấp, các nguồn tài trợ, đóng góp tự nguyện của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài, các nguồn hợp pháp khác để triển khai các hoạt động của quỹ; có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đánh giá các nhiệm vụ do quỹ bố trí kinh phí; thực hiện chế độ báo cáo, quản lý tài chính, kế toán, kiểm toán và các quy định liên quan đến hoạt động của quỹ.

Chịu sự thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Cơ cấu tổ chức của quỹ gồm: chủ tịch quỹ, giám đốc quỹ và bộ máy giúp việc, kiểm soát viên.

Vốn điều lệ của quỹ là 300 tỷ đồng, được ngân sách trung ương cấp trong 3 năm đầu sau khi thành lập. Việc cấp vốn thực hiện sau khi quỹ có các văn bản pháp lý của cấp có thẩm quyền ban hành về tổ chức, bộ máy, chế độ kế toán.

Kinh phí hoạt động hàng năm do ngân sách trung ương cấp bằng 10% tổng số thu nộp ngân sách hàng năm từ nguồn thu phí cấp thị thực và các giấy tờ liên quan đến xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam cho người nước ngoài và bằng 5% tổng số thu nộp ngân sách hàng năm từ nguồn thu phí tham quan.

## Liên hoan tiếng hát truyền hình toàn quốc - giải Sao Mai 2019



Hop báo giới thiệu giải Sao Mai 2019.

(nhandan.com.vn) Đài Truyền hình Việt Nam vừa tổ chức công bố liên hoan tiếng hát truyền hình toàn quốc - giải Sao Mai 2019 tại Hà Nội. Đây là cuộc thi tổ chức hai năm một lần nhằm tìm kiếm, chắp cánh cho những tài năng âm nhạc Việt Nam ở cả ba dòng nhạc: thính phòng, dân gian, nhạc nhẹ. Sao Mai 2019 được thực hiện theo phiên bản mới với sự xuất hiện của nhiều chương trình đồng hành như: Sao Mai tự truyền, nhất kỳ Sao Mai... Sau các vòng chung kết khu vực miền Bắc, miền Trung - Tây Nguyên, miền Nam diễn ra trong tháng 12/2018 và tháng 1/2019, ban tổ chức sẽ lựa chọn 15 giọng hát xuất sắc nhất dự thi chung kết toàn quốc. Thi sinh giành giải nhất được đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi ABU TV Song Contest do Hiệp hội Phát thanh - Truyền hình châu Á - Thái Bình Dương tổ chức.

## Giữ vững an ninh trật tự địa bàn trọng điểm

*Chủ động nắm, dự báo tình hình, Công an thành phố Thái Bình đã tham mưu các ban, ngành, đoàn thể thực hiện nhiều giải pháp bảo đảm an ninh trật tự; đồng thời, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.*

Đại tá Nguyễn Xuân Hậu, Trưởng Công an thành phố Thái Bình cho biết: Thành phố Thái Bình phần đầu đến năm 2020 trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản vẫn còn những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự (ANTT) cần tập trung giải quyết như: không gian đô thị ngày càng mở rộng, hội nhập ngày càng sâu rộng dẫn đến nảy sinh những nhân tố phức tạp về ANTT; các đối tượng bất mãn, đầu đơn khiếu kiện tăng cường hoạt động móc nối, tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật, trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị diễn biến phức tạp. Để làm tốt công tác bảo đảm ANTT, những năm qua, Công

an thành phố Thái Bình đã xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đồng thời, triển khai phương án bảo vệ các mục tiêu trọng điểm về chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh, quốc phòng của tỉnh đóng trên địa bàn; không để xảy ra bị động, bất ngờ, khủng bố, phá hoại. Tăng cường công tác bảo vệ an ninh kinh tế, nắm chắc tình hình, hoạt động của các doanh nghiệp, chủ động phát hiện những mâu thuẫn nảy sinh; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, cơ quan chủ quản kịp thời giải quyết, không để xảy ra các vụ đình công, lãn công kéo dài, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh. Chủ động nắm

chắc diễn biến tình hình an ninh nông thôn, an ninh đô thị - nhất là những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, đến bù giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới, để xuất phương án giải quyết dứt điểm những vấn đề nảy sinh trong nhân dân.

Trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, Công an thành phố Thái Bình đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác nghiệp vụ cơ bản, tăng cường nắm tình hình, kiểm soát địa bàn, quản lý đối tượng. Trong 5 năm (2013 - 2018), đơn vị đã mở 20 đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; đánh mạnh vào tội phạm hoạt động ở nhóm, tội phạm nguy hiểm. Đã điều tra, khám phá trên 1.000

vụ, bắt, xử lý 2.000 đối tượng (tỷ lệ điều tra đạt 78%, trọng án đạt 100%); trong đó, khởi tố 500 vụ, hơn 800 bị can, lập 200 hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng và 700 hồ sơ giao dự tại cộng đồng. Qua đó góp phần làm giảm tội phạm hình sự (bình quân 3%/năm); không để phát sinh các tụ điểm, điểm phức tạp về trật tự xã hội. Xác lập 40 chuyên án đấu tranh, điều tra bắt, khởi tố 400 vụ, hơn 500 bị can mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; xóa 30 tụ điểm, điểm phức tạp về ma túy; lập hồ sơ đưa 1.000 lượt người đi cai nghiện ma túy. Phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền các phường, xã tổ chức lực lượng giải quyết trật tự công cộng trên các tuyến phố và

các địa bàn trọng điểm về trật tự đô thị; trên 20 đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đã phát hiện, xử lý hơn 50.000 lượt trường hợp vi phạm. Tổ chức 5 đợt cao điểm tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, qua đó làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các vi phạm.

Tăng cường công tác quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, an toàn phòng cháy, chữa cháy, chấn chỉnh kịp thời những sơ hở, thiếu sót mà tội phạm có thể lợi dụng hoạt động. Để làm tốt công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Công an thành phố Thái Bình tiếp tục xây dựng và củng cố, nâng cao sức chiến đấu trong cán bộ, đảng viên; triển khai đồng bộ các mặt công tác, đầu tư trang bị hiện đại với các loại tội phạm, kiên quyết không để hình thành băng ổ nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới.

NGUYỄN TÙNG



Công an thành phố Thái Bình phối hợp với UBND phường Quang Trung ra mắt đội tự quản về ma túy.